

iSteady X ม้ามืดตัวใหม่ของอุตสาหกรรมไม้กันสั่น สำหรับสมาร์ทโฟนจาก Hohem



ในขณะที่ทุกคนกำลังพยายามเร่งพัฒนาไม้กันสั่น หรือกิมบอล (Gimbal) เพื่อใช้งานกับสมาร์ทโฟน สำหรับหลาย ๆ บริษัทในปัจจุบัน การพัฒนานั้นหมายถึงผลลัพธ์ของไม้กันสั่นที่มีน้ำหนักเบาเหมือนกับ iSteady X ของ Hohem

Hohem ขอแนะนำฟีเจอร์ที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์ iSteady X ซึ่งนอกจากจะสามารถรักษาเสถียรภาพของระบบ 3 แกนแบบ Pro เอาไว้ได้แล้ว ยังมีน้ำหนักลดลงเหลือเพียง 259 กรัม และรับน้ำหนักได้มากถึง 280 กรัม

คุณสมบัติ :

-คุณภาพในการป้องกันการสั่น

-ความยืดหยุ่น

-ระบบ 3 แกน ของ iSteady

ลดการสั่นสะเทือน

ไม้กันสั่นจาก Hohem ถูกออกแบบมาให้มีการพับเก็บและกลไกการล็อคแบบใหม่ทั้งหมด เพื่อมอบเสถียรภาพที่ดีขึ้นสำหรับการถ่ายทำวิดีโอและลดการใช้พื้นที่ลง เพราะโดยปกติทั่วไป วิดีโอที่มีการเคลื่อนไหวสูงและสั่นสะเทือนจะทำให้คุณภาพของคอนเทนต์ถูกทำลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ผู้ใช้งานหลายคนเลือกใช้ไม้กันสั่นระดับไฮ-เอนด์ เพื่อรับมือกับการสั่นสะเทือนและทำให้คุณภาพของวิดีโอดีขึ้น ยิ่งในขณะที่ต้องมีการเคลื่อนที่ ซึ่งยังไม่มียี่ห้อไหนที่มารันตีได้ว่าจะได้คอนเทนต์ที่ราบรื่นออกมาจากการใช้งานแค่เพียงไม้เซลฟีแบบธรรมดาหรือมือเปล่า ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดก็คือ การใช้ไม้กันสั่นระดับไฮ-เอนด์ อย่าง iStead X และปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทำวิดีโอให้ต่างไปจากเดิม

ความยืดหยุ่น

ในแง่ของความยืดหยุ่น Hohem ยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีไม้กันสั่นสำหรับสมาร์ตโฟนอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัว iSteady X ที่นอกจากจะมีน้ำหนักเบาแล้ว ยังมีคุณสมบัติการควบคุมที่ยืดหยุ่นด้วยระบบ 3 แกน ผู้ใช้จึงสามารถพลิก ถ่ายทำ และอัดวิดีโอได้ตามต้องการจากมอเตอร์แพนที่ใช้ระบบ 3 แกนซึ่งสามารถหมุนได้นี้ และที่สำคัญกว่านั้น iSteady X ยังมอบความยืดหยุ่นแก่ผู้ใช้งานที่สวมใส่ไม้กันสั่นในสถานการณ์ เช่น การปีนเขาหรือขี่ม้า นอกจากนี้ iSteady X สุดอัจฉริยะยังสามารถทำงานร่วมกับทั้งระบบ IOS หรือ Android ได้ด้วย

ระบบ 3 แกนของ iSteady

ระบบ 3 แกนแบบแอกทิฟ ได้แก่ เอียง ม้วน และแพน ของไม้กันสั่นรุ่นนี้ช่วยให้สามารถตั้งกล้องในตำแหน่งที่มั่นคงเพื่อผู้ใช้งานสามารถถ่ายทำวิดีโอได้อย่างสั่นไหว

แม้จะมีไม้กันสั่นวางขายอยู่หลากหลายยี่ห้อในท้องตลาด แต่สำหรับ Hohem นั้นไม่เพียงแค่ประสบความสำเร็จในการยกระดับเทคโนโลยี แต่ยังพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ด้วยการมอบเครื่องมือที่ใช้งานง่าย สำหรับคนที่รักการถ่ายทำวิดีโออย่าง iSteady X มาเป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้บริโภค

เว็บไซต์ทางการของ HOHEM : <https://www.hohem.com/>

วิดีโอ - <https://cdn5.prnasia.com/202005/Hohem/video.mp4>

โลโก้ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20200522/2811635-1LOGO>